
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 

วันที่  27   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2566 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม7 ท่าน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง ประธานสภาฯ พิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  
2. นายตัญกรณ์  สรรพอาษา รองประธานสภาฯ ตัญกรณ์  สรรพอาษา  
3. นางสาวสายฝน  ศรีน้อย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  2 สายฝน  ศรีน้อย  
4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  3 จิราพร  บัวหอม  
5. นางวาสนา  ค าระกาย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  4 วาสนา  ค าระกาย  
6. นายนัฐพงษ์  ชาวศรี สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  5 นัฐพงษ์  ชาวศรี  
7. นายธวัชชัย  อินทะวัน สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  6 ธวัชชัย  อินทะวัน  
8. ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต./เลขานุการ พนมกร  จันทร์สุดชา  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม10ท่าน 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ นายก  อบต.นางิ้ว จรูญ   ศิริโคจรสมบัติ  
2. นายยศพร  สรรพอาษา รองนายก  อบต.นางิ้ว ยศพร  สรรพอาษา  
3. นายชาตรี  พรมอินทร์ รองนายก  อบต.นางิ้ว ชาตรี  พรมอินทร์  
4. นายสมหมาย  มนตรี เลขานายก  อบต.นางิ้ว สมหมาย  มนตรี  
5. จ่าเอกสัญญา  บุญโมง รองปลัด  อบต.นางิ้ว สัญญา  บุญโมง  
6. นายเจตน์   อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง เจตน์  อหันตะ  
7. นายประสบสุข  สุราฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประสบสุข  สุราฤทธิ์  
8. นางชุลีรัตน์  หนูกลาง ผู้อ านวยการกองคลัง ชุลีรัตน์  หนูกลาง  
9. นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา หัวหน้าส านักปลัด สุวภัทร   เสาว์บุบผา  
10. นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาภัสรา  สุริยะภา  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา  ปลัด  อบต.นางิ้ว/ 

เลขานุการสภา   ได้เชิญ นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลางประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 -   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา  ปลัด อบต.นางิ้ว ได้ขออนุญาตแจ้งการ

จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 4  สิงหาคม  2566 ให้ที่
ประชุมสภาฯ ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 -   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้  ส.ต.ท.พนมกร จันทร์สุดชา ต าแหน่ง ปลัด อบต.นางิ้ว/เลขาฯ
ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญสมัยที่ 3/ 2566  เมื่อวันที่ 
14  มิถุนายน  25 66   ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบและพิจารณาให้การรับรองซึ่งปรากฏว่า  ไม่
มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขแต่อย่างใดหลังจากนั้น  นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง
ประธานสภา ฯจึงสอบถามมติที่ประชุมสภา ฯ ว่า จะพิจารณาให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัย ที่ 3/2566  เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 
2566 ณ  ห้องประชุมสภาฯ หรือไม ่

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 14  
มิถุนายน  2566 เป็นเอกฉันท ์

- รับรอง7  เสียง 
- ไมร่ับรอง  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  –  พิจารณา อนุมัติการเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
                                           ประจ าปี 2566 – 2570 ครั้งที่ 2 
 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง      -  ได้มอบหมายให้ นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้
อ่านร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ประจ าปี 2566 – 2570 
ครั้งที่  2 (เพ่ิมเติม) ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเพื่อพิจารณา 

   

                                     -  ได้อ่านร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ประจ าปี 2566-2570 ครั้งที่ 
2 (เพ่ิมเติม) ได้สรุปสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

                                               -  ส่วนที่ 1  บทน า 
                   -  ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 

2/2566 
                                               -  ส่วนที่ 3  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-

2570) ประกอบด้วย 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน
อุตสาหกรรม และการโยธา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  แผนงาน
การศึกษา 

โดยมีรายละเอียดโครงการกิจกรรมปรากฏตามเอกสารที่น าเสนอ 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง       - ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ  ได้สอบถามก่อนลงมติ 
 
 
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม    - ขอสอบถามกรณี โครงการที่ยังไม่มีในแผนพัฒนา จะสามารถเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา 
(นักวิเคราะห์ฯ) 

(ส.อบต.ม.3) 
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นายเจตน์  อหันตะ                  -  ขออนุญาตชี้แจง  กรณีมีโครงการใหม่เป็นความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ

แก้ไขสามารถท่ีจะด าเนินการเพิ่มเติมแผนได้  ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง หาก
โครงการที่ไม่มีในแผนจะไม่สามารถด าเนินการได้  ดังนั้น หากไม่มีโครงการใน
แผนจะต้องมีการเพิ่มเติมแผนก่อน ตามข้ันตอนก าหนด 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  - หลังจากมีการชี้แจงจากส่วนเกี่ยวข้องจนเข้าใจดีแล้ว จึงสอบถามมติที่ประชุมสภาฯ 

ว่าจะพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ประจ าปี2566-
2570 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2/2566) หรือไม ่

 
มติที่ประชุมภาฯ                  -  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ประจ าปี 

2566-2570 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2/2566) เป็นเอกฉันท์ 
- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4                -  พิจารณาโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานรายการโต๊ะอเนกประ  
                                          สงค์ จ านวน 3 ตัว ตัวละ 4 ,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท รายละ 
                                          เอียดตามเอกสารแนบท้าย (ส านักปลัด) 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง    -  ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา  หัวหน้าส านักปลัด  ได้ชีแจง

รายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ประกอบการ
พิจารณา 

 

นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา     - ครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 3 ตัว ตัวละ 4 ,000 บาท รวมเป็น
เงิน 12 ,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ซื้อมาเพ่ือใช้ใน
ส านักงาน ขอโอนจาก 

- วัสดุงานบ้านงานครัว 10,300 บาท 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,700 บาท 

                                                     รวมงบประมาณทีข่อโอน 12,000 บาท 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง    - หลังจากมีการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจนเข้าใจดีแล้ว  จึงขอสอบถามมติที่

ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณเพ่ือ จัดซื้อโต๊ะ
อเนกประสงค์ จ านวน  3 ตัว ตัวละ 4 ,000 บาท รวม 12 ,000 บาท  โดยมี
รายละเอียดการขอโอนงบประมาณ ตามที่น าเสนอหรือไม่ 

 
มติที่ประชุมภาฯ                     - มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณ จ านวน 12 ,000 บาท เพื่อจัดซื้อ

โต๊ะอเนกประสงค์ โดยมีรายละเอียดตามที่น าเสนอ 
- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ผอ.กองช่าง) 

(ประธานสภาฯ) 

(หัวหน้าส านักปลัด) 
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ระเบียบวาระท่ี  5  –  พิจารณา โอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานรายการเก้าอี้บุนวม  
                                           จ านวน 10 ตัว ตัวละ 1,800 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท รายละเอียด 
                                           ตามเอกสารแนบท้าย (ส านักปลัด) 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง         - ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวภัทร เสาว์บุบผา หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

ความจ าเป็นให้สมาชิกสภาได้เข้า ประกอบการพิจารณา 
 
นางสาวสุวภัทร เสาว์บุบผา          -  ได้ขออนุญาตชี้แจง การจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการเก้าอ้ีบุนวม จ านวน 

10 ตัว ตัวละ 1,800 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท โดยขอโอนจาก   
- รายจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,050 บาท 
- รายจ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,250 บาท 
- รายจ่ายค่าสาธารณูปโภคประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 7 ,700 

บาท 
รวมงบประมาณที่ขอโอน 18 ,000 บาท เหตุผล เพ่ือจัดซื้อ
เก้าอ้ีบุนวมใช้ในส านักงาน 

 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง        -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้แสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติ 
 

 

ว่าทีร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม     -  ได้แสดงความเป็นกังวลว่าราคาแพงเกินจริงหรือไม่ 
 
 
นางวาสนา  ค าระกาย               -  ขอแสดงความคิดเห็น หากราคาลดลงน่าจะได้ จ านวนที่มากขึ้น 
 
 
นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ             -  ขออนุญาตชี้แจงในเรื่องราคาแพงหรือไม่นั้น เราต้องมองในเรื่องของคุณภาพ 

และค่าด าเนินการส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถต่อรองได้ 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง-  หลังจากเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นพอสมควรแล้ว จึงขอมติที่ประชุม

สภาฯ ว่าจะพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณจ านวน 18 ,000 บาท เพื่อ
จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม จ านวน 10 ตัว ตัวละ 1,800 บาท หรือไม่ 

 
มติที่ประชุมภาฯ                  -  มีมติไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม จ านวน 10 ตัว ตัวละ 1 ,800 

บาท รวม 18 ,000 บาท โดยขอให้น ากลับไปทบทวนราคาใหม่ เพื่อเสนอให้
พิจารณาในโอกาสต่อไป 

- อนุมัติ-  เสียง 
- ไมอ่นุมัต7ิ  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
 
 
 

(หัวหน้าส านักปลัด) 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(นายก อบต.)                    

(ส.อบต.ม.3)                    

(ส.อบต.ม.4)                    

(ประธานสภาฯ)                    
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ระเบียบวาระท่ี  6  –  พิจารณา โอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการชุดโซฟารับ 
                                           แขก จ านวน 1 ชุด ชุดละ 16,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
                                           (ส านักปลัด) 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง      -  ได้มอบหมายให้ นางสาวสุวภัทร เสาว์บุบผา หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผล

ความจ าเป็น ตลอดจนรายละเอียดที่เก่ียวข้อง  ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ 
ประกอบการพิจารณา 

 
นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา       -  ได้ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการชุดโซฟารับแขก 

จ านวน 1 ชุด ชุดละ 16 ,000 บาท โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดย
ขอโอนจาก 

                                                 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  7,000 บาท 
                                                     -  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  9,000 บาท 
                                                       รวมเปน็งบประมาณทีข่อโอนทัง้สิ้น  16,000 บาท   
                                                       เหตุผล  เพ่ือน ามาใช้ในส านกังาน 
 

นายพิทักษ์พงศ ์ จันทร์กลาง-  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความเห็นและผู้เกี่ยวข้องได้อธิบายเพิ่มเติมจนเข้าใจดี  
จึงสอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการชุดโซฟารับแขก จ านวน 1 ชุด ชุด
ละ 16,000 บาท โดยขอโอนมาจากรายการที่น าเสนอหรือไม่ 

 

 
มติที่ประชุมภาฯ                 -  มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ

ชุดโซฟารับแขกจ านวน 1 ชุด ชุดละ 16 ,000 บาท โดยโอนมาจากรายการ
ตามท่ีน าเสนอ 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  7  –  พิจารณาโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
                                             โนต๊บุ๊ค ราคาเคร่ืองละ 24,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
                                             (กองช่าง) 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง - ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง ได้ชี้แจง

เหตุผลความจ าเป็นตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวข้องให้สมาชิกสภาฯ ได้รับ
ทราบประกอบการพิจารณา 

นายเจตน์  อหันตะ - ได้ขออนุญาตชี้แจง การโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ โน๊ตบุ๊ค  เครื่องละ 24,000 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย โดยขอโอนจาก 

                                                 -  ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,000 บาท 
เหตุผล 
                                                 -  เพ่ือน ามาใช้ทดแทนเครื่องเดิมที่เป็นเครื่องเก่าๆ อยากได้เครื่องใหม่เพ่ือ

ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งระบบมันจะตอบสนองในการท างานดีกว่า 
 

(ประธานสภาฯ)                    

 

 

 

(ประธานสภาฯ) 

(ผอ.กองช่าง) 

(หัวหน้าส านักปลัด)                    

(ประธานสภาฯ)                    
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นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง           - หลังจากได้เปิดโอกาสให้ส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงจนเข้าใจดีแล้ว  จึงขอมติที่

ประชุมสภาฯ ว่าจะมีมติอนุมัติ ให้โอนงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ในราคา เครื่องละ 24 ,000 บาท โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และโอนมาจากรายการที่น าเสนอหรือไม่ 

 

มติที่ประชุมภาฯ                  -  มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณ จ านวน 24,000 บาท เพื่อด าเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดตามที่
น าเสนอ 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  8  –  พิจารณาโอนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขามป้อม สาย 
                                           ทางบ้านขามป้อม-หัวเหว หมู่ 6 จ านวนเงินที่ขอโอน 254 ,000 บาท ราย 
                                           ละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (กองช่าง)  
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- ได้มอบหมายให้ นายเจตน์  อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง  ได้ชี้แจงรายละเอียดเหตุผล

ความจ าเป็นให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบประกอบการพิจารณา 
 
นายเจตน์  อหันตะ - ได้ขออนุญาตชี้แจง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขามป้อม-หัวเหว หมู่ 6 งบประมาณด าเนินการตามข้อบัญญัติ 400 ,000 บาท 

ปัจจุบันคงเหลือ 146 ,000 บาท เนื่องจากมีการโอนไปท าระบบประปา
หมู่บ้านเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนก่อน แต่โครงการ คสล. ยังมีความจ าเป็นใน
การด าเนินการ และเป็นความต้องการของชาวบ้าน แต่เงินไม่พอจ่ายยังขาด
อยู่จ านวน254 ,000 บาท ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณมา
ด าเนินการเพิ่มเติม โดยขอโอนจาก 

- โครงการก่อสร้างเหลือจ่ายตามข้อบัญญัติ ปี 2566 จ านวน 
134,500 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

- ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการตู้เหล็ก จ านวนเงิน 
11,400 บาท (งานบริหารทั่วไป) 

- ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องถ่าย
ระบบดิจิตอล 19,300 บาท (งานบริหารทั่วไป) 

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 8,900 บาท (งานบริหารงานคลัง) 

- ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะหมู่บูชา 8 ,000 บาท 
(งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

- ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ
เครื่องพิมพ์มัลติฟังชันก์ 7 ,500 บาท (งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา) 

 
 

 (ประธานสภาฯ)                    

(ผอ.กองช่าง)                    

  (ประธานสภาฯ)                    
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- รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องพิมพ์มัลติฟังชันก์ จ านวน 
7,500 บาทและรายจ่ายค่าวัสดุประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน 6 ,900 บาท (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา) 

- งานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภท
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวนเงิน 50 ,000 
บาท 

รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  254,000 บาท 
 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง          - หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามก่อนการลงมติ 
 
 
ว่าทีร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม      -  ได้สอบถามงบประมาณท่ีขอโอนมาด าเนินการ อยากให้ชี้แจงเพ่ิมเติม 
 
 
นายเจตน์   อหันตะ                  -  ขอชี้แจงเพ่ิมเติม งบประมาณที่ขอโอนมาด าเนินการตามโครงการก่อสร้าง 

คสล. หมู่.6  เป็นเงินเหลือจ่ายจากโครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้าน และ
งบประมาณในส่วนส านักงาน อบต. ที่ยังไม่ได้ใช้จ่าย รวบรวมโอนเงิน
งบประมาณท่ีเหลือจ่ายเหล่านี้ เป็นยอดรวม 254 ,000 บาทเพ่ือโอนมา
ด าเนินการก่อสร้าง คสล. หมู่ 6 

 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง         - หลังจากมีการชี้แจงจากส่วนเกี่ยวข้องจนเข้าใจดีแล้ว จึงขอสอบถามมติที่

ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณ จ านวน 254 ,000 บาท
เพ่ือไปด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 โดยมีรายละเอียดตามที่น าเสนอ
หรือไม ่

 

มติที่ประชุมภาฯ                   -  มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณ จ านวน 254 ,000 บาท เพื่อไป
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6  โดยมีรายละเอียดตามที่น าเสนอ 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  9  –  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องอ่ืนๆ 
 
 

นางวาสนา  ค าระกาย      - สอบถามการด าเนินการติดตั้งไฟโซล่าเซล 
 
 

ว่าทีร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม-  อยากให้ติดตั้งไฟโซล่าเซล ให้พอเพียงทุกจุด 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ส.อบต.ม.3)                    

(ผอ.กองช่าง)                    

 (ประธานสภาฯ)                    

(ส.อบต.ม.4)                    

(ประธานสภาฯ)                    

(ส.อบต.ม.3)                    
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นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ       -  การติดตั้งไฟโซล่าเซลจะจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือน ามาด าเนินการ ในส่วนการติดตั้ง
ทุกจุดจะต้องดูงบประมาณว่ามีเพียงพอหรือไม่ และในเบื้องต้นอยากให้มีการ
ทดลองท าน าร่องไปก่อน สามารถที่จะขยายเพ่ิมเติมในโอกาสหน้าได้ ถ้ามัน
ได้ผลดีและมีงบเพียงพอ 

 

นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ      -  แจ้งสมาชิกสภาฯ ให้สมาชิกส ารวจถนนลูกรังช ารุด รายงานมายังกองช่าง เพ่ือจะ
ได้ออกส ารวจ เพ่ือวางแนวทางแก้ไข 

 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง     - หลังจากเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องต่างๆ พอสมควรแล้ว ไม่มีผู้เสนอ
เพ่ิมเติมอีก ประธานสภาฯ จึงสั่งปิดการประชุม เวลา 14.00 น. 

 
 
 

ส.ต.ท. พนมกร   จันทร์สุดชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                        (พนมกร   จันทร์สุดชา) 

                                                          เลขานุการสภา 
 

(ลงชื่อ)   พิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง   รับรองรายงาน 
                                                   (นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)   วาสนา  ค าระกาย 
               (นางวาสนา  ค าระกาย) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)    สายฝน  ศรีน้อย 
(นางสายฝน  ศรีน้อย)                                                  
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)  จริาพร  บัวหอม 
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  บัวหอม) 

 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(นายก อบต.)                    

(นายก อบต.)                    


